



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 6 ฉบับที่ 360 ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2562

ช่วงวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562

ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- IMD เผยว่าขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในปี 62 สูงขึ้น 5 อันดับ จากอันดับที่ 30 เป็นอันดับที่ 25
- ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน เม.ย. อยู่ที่ 95.91 เพิ่มขึ้น 2.03% (YoY)
- กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับเป้าการส่งออกปี 62 จากเดิมขยายตัว 8% ลดลงเหลือ 3%
- ธปท. จะยังไม่ทบทวนหลักเกณฑ์ในมาตรการกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (LTV)
- ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.68 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 24 พ.ค.

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เปิดเผยถึงผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยจาก IMD สวิตเซอร์แลนด์ ประจำปี 2562 พบว่า **ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในปี 62 สูงขึ้น 5 อันดับ จากอันดับที่ 30 เป็นอันดับที่ 25** เมื่อพิจารณาผลการจัดอันดับของประเทศไทยจากผลการจัดอันดับที่แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ สภาพัฒน์เศรษฐกิจ, ประสิทธิภาพของภาครัฐ, ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และโครงสร้างพื้นฐาน พบว่ามีผลการจัดอันดับดีขึ้น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสภาพัฒน์เศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐาน ในขณะที่ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจลดลง 2 อันดับ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยว่า **ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน เม.ย. อยู่ที่ 95.91 เพิ่มขึ้น 2.03% (YoY)** โดยได้รับอานิสงส์จากอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากตลาดในประเทศเป็นหลัก และเครื่องปรับอากาศที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ โดยอุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลบวกต่อ MPI ในเดือน เม.ย. 62 ได้แก่ รถยนต์และเครื่องยนต์, เครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วน, ผลิตภัณฑ์คอนกรีต, เบียร์, เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และน้ำดื่ม, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า **กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับเป้าการส่งออกปี 62 จากเดิมขยายตัว 8% ลดลงเหลือ 3%** จากปัจจัยเสี่ยงจำนวนมาก เช่น สงครามการค้าสหรัฐ-จีน รวมถึงเศรษฐกิจคู่ค้าที่ชะลอตัวลง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ภายใต้อุปสงค์ที่ชะลอตัวลง จะเร่งผลักดันการส่งออกให้ได้มูลค่าต่อเดือน 2.1-2.2 หมื่นล้านดอลลาร์ สรอ. ในช่วงที่เหลือปีนี้อย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย,

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า **ธปท. จะยังไม่ทบทวนหลักเกณฑ์ในมาตรการกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (LTV)** ที่ ธปท. ได้เริ่มบังคับใช้มาตรการดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 1 เม.ย. โดยจะขอติดตามสถานการณ์ไปอีกระยะ เนื่องจากเห็นว่าหลักเกณฑ์ของประเทศไทย ยังถือว่าเป็นแค่เริ่มต้น เมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่มีมาตรการเข้มงวดมากกว่านี้, **กระทรวงการคลังสหรัฐ ได้เผยแพร่รายงานรอบครึ่งปี โดยระบุข้อประเทศคู่ค้าที่ต้องจับตามองในเรื่องของการแทรกแซงค่าเงินอย่างใกล้ชิดเพิ่มขึ้นเป็น 9 ประเทศ** จากเดิม 6 ประเทศ ได้แก่ จีน เยอรมนี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไอร์แลนด์ อิตาลี มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม **โดยไม่มีชื่อของประเทศไทยอยู่ในบัญชีที่ถูกจับตา**

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 31.68 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 24 พ.ค. โดยในระหว่างสัปดาห์นั้น ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงในช่วงต้นสัปดาห์ สอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินเอเชียบางส่วนที่เผชิญแรงกดดันจากสัญญาณความตึงเครียดของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทได้ทยอยแข็งค่ากลับมาในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ โดยได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อสุทธิหุ้น และพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติ



ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- **ประเทศสหรัฐฯ:** ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในเดือน เม.ย. เพิ่มขึ้น 0.3%, ตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2 สำหรับการขยายตัวของ GDP ไตรมาสที่ 1/62 อยู่ที่ระดับ 3.1%, ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือน พ.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 100.0
- **ประเทศจีน:** กำไรของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมของจีนในช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย. ปรับตัวลง 3.4%
- **ประเทศญี่ปุ่น:** อัตราว่างงานในเดือน เม.ย. ลดลง 0.1%, การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน เม.ย. ปรับตัวขึ้น 0.6%
- **ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 9.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน**

ประเทศสหรัฐฯ: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯเผยว่าดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในเดือน เม.ย. เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากขยับขึ้น 0.2% ในเดือน มี.ค., พร้อมกับเผยว่าตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2 สำหรับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาสที่ 1/62 ที่ระดับ 3.1% ต่ำกว่าระดับ 3.2% ซึ่งเป็นตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 และสูงกว่าระดับ 2.2% ในไตรมาสที่ 4/61, ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนระบุว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐฯในเดือน พ.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 100.0 จากตัวเลขเบื้องต้นที่ระดับ 102.4 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 15 ปี

ประเทศจีน: สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่ากำไรของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมของจีนในช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย. ปรับตัวลง 3.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี อยู่ที่ระดับ 1.81 ล้านล้านหยวน

ประเทศญี่ปุ่น: กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่นเผยว่าอัตราว่างงานในเดือน เม.ย. ลดลง 0.1% แต่ระดับ 2.4%, กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเผยว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน เม.ย. ปรับตัวขึ้น 0.6% หลังจากที่ปรับตัวลง 0.6% ในเดือน มี.ค.

ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงประมาณ 9.0% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือน ก.ค. 62 ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ 31 พ.ค. ที่ระดับ 53.50 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวลดลง 5.13 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 9.0% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ปรับตัวลดลง เนื่องจากราคาน้ำมันถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับการทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและประเทศคู่ค้า โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าทั้งหมดจากเม็กซิโกในอัตรา 5% โดยความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯและเม็กซิโกได้เพิ่มความวิตกเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งอาจทำให้ความต้องการพลังงานลดลง นอกจากนี้ราคาน้ำมันยังถูกกดดันจากสัญญาณการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศขนาดใหญ่

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (3-7 มิถุนายน 2562)

- **ประเทศสหรัฐฯ:** การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน พ.ค. จากมาร์กิต, ดัชนีภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน พ.ค. จากสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐฯ (ISM), ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือน เม.ย., ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน เม.ย.
- **สหภาพยุโรป:** การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน พ.ค. จากมาร์กิต, อัตราเงินเฟ้อเดือนพ.ค.
- **ประเทศจีน:** การเปิดเผยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน พ.ค. จากไฉซิน